

Số: 69/TB-STTTT

Nam Định, ngày 06 tháng 02 năm 2018

THÔNG BÁO

Tình hình báo chí trong tháng 1/2018
(Từ ngày 01/1/2018 đến ngày 31/1/2018)



A. Điểm một số vấn đề được phản ánh trên báo chí

1. Thời sự chính trị

- Báo Nam Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Nam Định có nhiều tin, bài thông tin kịp thời về công tác chỉ đạo, điều hành của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh: BCH Đảng bộ tỉnh đã tổ chức hội nghị lần thứ 18 đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018; tham gia vào dự thảo chương trình làm việc của BCH Đảng bộ tỉnh và chương trình kiểm tra giám sát của Tỉnh ủy năm 2018; Ban TVTU đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để thông báo kết quả kiểm điểm tập thể Ban TVTU và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban TVTU; báo cáo tiến độ, kết quả chấm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh; triển khai lấy phiếu chấm điểm, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 đối với các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ủy viên Ban TVTU; UBND tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá công tác chuẩn bị tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất...

- Các cơ quan báo chí địa phương và các cơ quan báo chí Trung ương đã có nhiều tin, bài thông tin về các hoạt động nổi bật của tỉnh: Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018; Bộ CHQS tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp đồng giao, nhận quân năm 2018; Bảo tàng tỉnh tổ chức kỷ niệm 60 năm hình thành và phát triển (1958-2018) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; LĐLĐ Thành phố Nam Định tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023; Tổng Công ty Điện lực miền Bắc phối hợp với Công ty Điện lực Nam Định tổ chức lễ trao giải cuộc thi tìm hiểu về dịch vụ điện trên Trang thông tin điện tử chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc; Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước, trao giáo chỉ tấn phong giáo phẩm của Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho tăng, ni Phật giáo tỉnh và khởi công xây dựng bảo tháp thờ chư tôn đức Hòa thượng lãnh đạo Giáo hội Phật giáo tỉnh qua các thời kỳ; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức gặp mặt các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương và địa phương nhân dịp đón Xuân Mậu Tuất 2018; Đoàn công tác của Chính phủ và Bộ VH, TT và DL do đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm Trưởng

đoàn về làm việc về công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 của tỉnh; UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị đối thoại, gặp mặt, chúc Tết các doanh nghiệp...

2. Kinh tế và phát triển

- Trong năm 2017, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh cấp chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án mới, quyết định chủ trương đầu tư cho 1 dự án. Trong đó có 2 dự án đầu tư nước ngoài vốn đăng ký là 25,9 triệu USD, 2 dự án đầu tư trong nước vốn đăng ký là 84,7 tỷ đồng; thực hiện điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 7 dự án với số vốn đăng ký tăng thêm là 19,1 tỷ đồng và 52,23 triệu USD. Lũy kế đến nay, có 171 dự án đầu tư thứ cấp; trong đó, có 134 dự án trong nước, 37 dự án đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư đăng ký là 7.506 tỷ đồng và 668 triệu USD, vốn thực hiện là 4.012 tỷ đồng và 444 triệu USD. Hiện nay, tỉnh ta có tổng số 9 KCN được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong quy hoạch phát triển các KCN toàn quốc với tổng diện tích 2.028ha. Ngoài nhiệm vụ thu hút đầu tư vào các KCN còn diện tích, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, trong năm 2017, Ban Quản lý các KCN còn tích cực thực hiện vai trò đầu mối thu hút đầu tư dự án xây dựng nhà máy Nhiệt điện Nam Định 1 theo hình thức BOT đã được Bộ KH và ĐT cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng mức đầu tư là 2 tỷ 27,2 triệu USD, dự kiến khởi công vào quý II-2018. Năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của các KCN ước đạt 16,5 nghìn tỷ đồng, tăng 8,7%; giá trị xuất khẩu ước đạt 600 triệu USD, tăng 18% so với năm 2016. Các KCN đã hoạt động thu hút 37 nghìn lao động thường xuyên với mức thu nhập bình quân 4,8 triệu đồng/người/tháng. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đầu tư trong các KCN tạo ra giá trị sản xuất lớn, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất CN-TTCN toàn tỉnh năm 2017 với những kết quả khả quan như: giá trị sản xuất CN-TTCN (giá so sánh 2010) toàn tỉnh ước đạt 48.638,2 tỷ đồng, tăng 12,5%; kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh ước đạt 1 tỷ 369,9 triệu USD, tăng 24,5% so với năm 2016.

- Trong đợt xả nước đầu tiên từ các hồ chứa thủy điện, các Công ty Khai thác công trình thủy lợi và các địa phương đã tổ chức trực 24/24 giờ trong ngày để lấy nước đổ ải phục vụ gieo cấy vụ xuân 2018. Tính đến 15 giờ ngày 22/1/2018, toàn tỉnh đã có 64.908 ha có nước, đạt 81,4% tổng diện tích gieo cấy. Các huyện: Trực Ninh, Nghĩa Hưng, Hải Hậu, Xuân Trường cơ bản đã đủ nước. Các huyện phía bắc tỉnh tưới tiêu bằng động lực diện tích có nước đạt 76,5%, cao nhất là Vụ Bản 78%, thấp nhất là Thành phố Nam Định 48,8%. Dự kiến đến hết đợt xả nước thứ 2 tới, toàn tỉnh sẽ hoàn thành công tác lấy nước đổ ải, bảo đảm phục vụ gieo cấy lúa vụ xuân năm 2018 đúng lịch thời vụ.

3. Văn hóa, xã hội

Trong tháng, các cơ quan báo chí địa phương và báo chí trung ương đã có nhiều tin, bài, phóng sự thông tin kịp thời về các hoạt động văn hóa, xã hội nổi bật của tỉnh:

- Tối 30/12/2017, tại Quảng trường 3-2 (TP Nam Định), Sở VH, TT và DL đã tổ chức chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2018”. Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2018” đã tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực thi đua lao động sản xuất, học tập và công tác góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018.

- Trong tháng 1/2018, các chiến dịch Tình nguyện mùa đông 2017 và Xuân tình nguyện 2018 diễn ra sôi nổi, thu hút đông đảo thanh, thiếu niên trên địa bàn tỉnh tham gia nhằm giúp đỡ nhân dân, đồng bào ở những địa bàn khó khăn, các vùng biên giới, hải đảo, vùng bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, bão lũ... có một mùa đông ấm áp hơn như:

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hải Hậu tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông năm 2017” tại xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tại đây, Đoàn công tác đã trao 60 suất quà trị giá 30 triệu đồng; 200 bộ quần áo, chăn màn cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 50 triệu đồng.

Đoàn Khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Câu lạc bộ Doanh nghiệp trẻ Thành Nam, Công ty Geind Việt Nam, Công ty Dệt may Yên Phú Nam Định tổ chức hoạt động thăm, tặng quà bà con vùng lũ các xã Suối Nánh và Đồng Nghệ, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình. Đoàn đã thăm hỏi, động viên và tặng 300 suất quà cho 300 hộ gia đình nghèo, trị giá mỗi suất quà 1 triệu đồng. Ngoài ra, đoàn còn trao tặng Trường Mầm non xã Suối Nánh 290kg gạo, 60kg muối ăn, 200 gói bột canh, quần áo mới, mì tôm, đồ dùng học tập, sách vở, thuốc men, chăn màn...

Hội Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phối hợp với các đơn vị: Đoàn Thanh niên Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Đoàn Thanh niên Bệnh viện Phụ sản Nam Định, Đoàn Thanh niên Sở NN và PTNT... tổ chức chương trình “Áo ấm vùng cao 2017”. Đoàn đã trao tặng áo ấm, khăn ấm, mũ ấm, găng tay, giày dép cho 297 trẻ em mẫu giáo, 315 học sinh tiểu học xã Chà Cang, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên và nhiều đồ dùng thiết yếu cho 250 hộ gia đình nghèo của xã; tổ chức giao lưu văn nghệ với bà con và các em học sinh địa phương...

- Tối 18/1/2018, tại Cung VHTT tỉnh, Thành phố Nam Định đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh lần thứ VIII-2018. Đại hội TDTT tỉnh Nam Định lần thứ VIII tổ chức thi đấu 17 môn với sự tham gia tranh tài của gần 1.500 VĐV.

- Ngày 26/1/2018, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Sở KH và CN, L&Đ và Đoàn Thanh niên tỉnh tổ chức lễ tổng kết và trao giải Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VI (2016-2017). Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Nam Định lần thứ VI được phát động từ tháng 8-2016 nhằm thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong cán bộ, CNVCLĐ toàn tỉnh. Kết quả, đã có 29 giải pháp xuất sắc được lựa chọn và trao giải, gồm:

4 giải nhất, 5 giải nhì, 5 giải ba, 15 giải khuyến khích. Các giải pháp đoạt giải trong Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh lần thứ V được đánh giá là có tính sáng tạo xuất phát từ thực tế lao động, sản xuất, thể hiện khả năng sáng tạo của các cá nhân, đơn vị tham gia và được áp dụng vào thực tế lao động sản xuất, giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao.

- Theo tổng hợp của Ban ATGT tỉnh, từ ngày 16/12/2017 đến 15/1/2018, toàn tỉnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm 11 người chết và 10 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước tăng 8 vụ, tăng 8 người chết, tăng 3 người bị thương. Toàn tỉnh không xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng và TNGT đường thủy. Lực lượng CSGT đường bộ, đường sắt và Thanh tra Sở GTVT qua tuần tra, kiểm soát đã xử lý 5.023 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, phạt tiền trên 3 tỷ 294 triệu đồng, tước GPLX có thời hạn 431 trường hợp.

4. Một số thông tin đáng lưu ý.

Trong tháng, các cơ quan báo chí đã có nhiều tin, bài, phóng sự phản ánh kịp thời về các vấn đề còn tồn tại, được dư luận quan tâm:

- **Đê biển Nam Định “mong manh” trước bão** là thông tin trên VTVNews (vtv.vn) ngày 04/1 ghi lại một số hình ảnh phản ánh tình trạng xuống cấp tại tuyến đê biển cấp 1 Hải Hậu. Do ảnh hưởng từ nhiều cơn bão năm 2017 nhưng địa phương chưa có kinh phí tu sửa nên nếu bão vào thì nguy cơ vỡ đê biển là rất cao, ảnh hưởng tới hàng nghìn hộ dân.

- Mới đây, dư luận xã hội có thông tin một Đội trưởng CSĐT của huyện Hải Hậu, Nam Định bị sát hại. Vụ việc khiến nhiều người “bán tín, bán nghi”. Liên quan đến vấn đề này, Đại tá Đặng Quang Tuyên - Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Nam Định cho biết: Vừa qua, có một cán bộ Công an huyện Hải Hậu tử vong tại nhà riêng. Tuy nhiên, người này đột tử chứ không phải do bị sát hại. Do không có dấu hiệu của một vụ án hình sự nên gia đình đã đề nghị không trưng cầu giám định pháp y và đã an táng theo phong tục địa phương. Đây là thông tin trên các báo **Lao động online** (laodong.vn); **Thương hiệu công luận**; **Dân trí** (dantri.com.vn); **Đời sống và Pháp luật** ngày 05/1...

- **Công nhân ngừng việc đòi chế độ Tết; Vụ ngừng việc đòi công khai thưởng Tết: Yêu cầu Công ty thực hiện 6 vấn đề ; Vụ công nhân ngừng việc yêu cầu công khai thưởng tết: Công ty đã thông báo mức thưởng** là bài viết trên các báo **Đại đoàn kết** ngày 08/1; **Lao động** ngày 08, 09 và 22/1. Sáng 6/1, công nhân Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam (xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu) đã tổ chức ngừng việc tập thể để yêu cầu Công ty công khai mức thưởng Tết và một số yêu cầu khác. Sáng 08/1, ông Trần Trọng Thái - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Nam Định cùng đại diện LĐLĐ huyện Hải Hậu đã đến làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH kỹ thuật điện tử MSL Việt Nam để giải quyết các vấn đề kiến nghị của người lao động. Tại buổi làm việc, ông Trần Trọng Thái yêu cầu Công ty phải xây dựng quy chế thưởng Tết cho

công nhân; yêu cầu xây dựng phương thức thanh toán tiền nghỉ phép năm cho người lao động; phải sửa đổi lại giờ làm việc bởi Công ty đang áp dụng giờ làm thêm quá quy định. Bên cạnh đó, Công ty còn chưa xây dựng định mức lao động và chưa đăng ký với Phòng LĐTBXH huyện. Đối với các yêu cầu của LĐLĐ tỉnh, Công ty hứa thực hiện trong thời gian sớm nhất. Sáng 22/1, bà Trần Thị Thúy Đoan - Chủ tịch LĐLĐ huyện Hải Hậu cho biết, Công ty đã thông báo về mức thưởng Tết cho công nhân, theo đó, công ty sẽ thưởng Tết cho công nhân bằng nửa tháng lương cơ bản.

- **Lãng phí lớn từ dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định** là bài viết trên báo **Nhân dân** ngày 10/1 tiếp tục phản ánh về tình trạng chậm tiến độ của Dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định với quy mô 700 giường.

- Trên các báo **Thanh niên online** (thanhnien.vn); **Kinh tế đô thị** (kinhtedothi.vn); **Lao động online** (laodong.vn); **Vietnamnet** (vietnamnet.vn) ngày 13/1; **Nhân dân** ngày 15/1 thông tin về vụ tai nạn đường sắt tại xã Yên Ninh (huyện Ý Yên, Nam Định) ngày 13/1. Đây lại tiếp tục là một vụ tai nạn đường sắt do người điều khiển phương tiện xe máy thiếu quan sát nên đã bị tàu chở khách số hiệu SE20 hành trình Nam - Bắc đâm trực diện làm 02 người tử vong tại chỗ.

- **Phẫu thuật kỳ lạ ở Bệnh viện Phụ sản Nam Định: Bài 1 - Cắt khối u...vẫn còn nguyên** là bài viết trên báo **Người Hà Nội online** (nguoihanoi.com.vn) ngày 15/1 phản ánh về vụ việc một bệnh nhân nữ ở Nam Định đã đến Bệnh viện Phụ sản Nam Định khám và được chẩn đoán có khối u, chỉ định mổ cắt bỏ khối u. Sau thời gian điều trị, bệnh nhân được cấp giấy ra viện nhưng về nhà bệnh nhân ngày càng đau đớn hơn. Khi bệnh nhân vượt tuyến lên tuyến Trung Ương (Hà Nội) để khám, các bác sĩ cho biết bệnh nhân vẫn còn khối u ở trong bụng chứ chưa được cắt bỏ như giấy ra viện.

- **Tiếp tục xây dựng vườn hoa trên hành lang ATGT** là thông tin được phản ánh trên báo **Thanh niên** ngày 16/1 phản ánh về việc xã Điền Xá (huyện Nam Trực) xây dựng khuôn viên vườn hoa ngay trên hành lang an toàn giao thông của QL21. Đây cũng chính là khu vực đất đai vừa được cưỡng chế, thu hồi từ một hộ dân vi phạm. Ông Đoàn Hữu Khánh, Phó Chủ tịch xã Điền Xá thừa nhận việc này chưa được Sở GTVT đồng ý, cũng chưa có giấy phép xây dựng. Theo ông Nguyễn Hữu Cao - Chánh Văn phòng Sở GTVT Nam Định thì Sở đã yêu cầu đình chỉ thi công và sẽ kiến nghị kiểm tra, xử lý vi phạm với những đơn vị liên quan.

- Trong tháng 1/2018, các lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đã phát hiện và xử lý nhiều cơ sở sản xuất, vận chuyển hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại như: Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Nam Định đã triệt phá một cơ sở làm giả mì chính của các nhãn hiệu lớn trên địa bàn huyện Xuân Trường; phát hiện, bắt giữ 700kg nội tạng động vật không rõ nguồn gốc xuất xứ, đã bốc mùi hôi thối ; lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với Chi

cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Sở KH và CN) đã thu giữ 70 thùng bánh, kẹo thiếu trọng lượng tại Thị trấn Gôi (huyện Vụ Bản) khi đang được vận chuyển trên xe ô tô đi tiêu thụ. Đây là thông tin trên các báo **Người đưa tin** (nguoiduatin.vn) ngày 08/1; **Công an nhân dân** ngày 12/1; **Thương hiệu và Pháp luật**; **An ninh Thủ đô** ngày 13/1; **Báo Nam Định** ngày 12/1...

- **Chuyên mục Góc nhìn và Dư luận, Bản tin thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định** ngày 14/1 có phóng sự phản ánh về tình trạng chậm tiến độ trong triển khai làm hàng rào hộ lan ngăn cách giữa đường sắt với khu dân cư, đường sắt với đường bộ và làm đường gom tại khu dân cư ven đường sắt xã Lộc Hòa, thành phố Nam Định. Đây là khu vực tiềm ẩn nhiều rủi ro về tai nạn đường sắt, người dân tại khu vực này mong chờ dự án sớm được triển khai trong thời gian tới để đảm bảo an toàn giao thông.

* Trong tháng, trên các báo liên tục phản ánh về tình trạng bất hợp lý trong quy hoạch các khu xử lý rác thải tại các địa phương, gây ảnh hưởng đến môi trường sống của nhân dân. Cụ thể:

- **Tiếp bài “Bãi rác thải lớn nhất TP Nam Định gây ô nhiễm”**: Công Ty CP MT Nam Định có đủ năng lực tiếp quản? là bài viết trên báo **Tài nguyên & Môi trường** ngày 11/1 tiếp tục phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại bãi rác thải TP Nam Định do hoạt động kém hiệu quả và trì trệ của Khu xử lý rác thải. Trong khi khu vực bãi rác thải đang tồn tại nhiều bất cập, gây ô nhiễm nghiêm trọng thì UBND tỉnh Nam Định lại có quyết định tạm giao cho Công ty CP Môi trường Nam Định quản lý, vận hành Khu Liên hợp xử lý rác thải (nằm trong khu vực bãi rác thải của TP Nam Định), có giá trị tài sản cố định hình thành từ nguồn vốn sự nghiệp hàng chục tỷ đồng. Tuy nhiên, từ khi quản lý, vận hành, Công ty CP Môi trường Nam Định không đầu tư nâng cấp, sửa chữa, khiến Khu Liên hợp xử lý rác thải xuống cấp nghiêm trọng, nhiều lần phải dừng hoạt động. Bãi tập kết rác thải đang gây ô nhiễm, còn Khu Liên hợp xử lý rác thì bị “lãng quên”, có nguy cơ trở thành hoang phế. Việc quy hoạch, mở rộng khu vực bãi tập kết, xử lý rác thải về phía huyện Mỹ Lộc cũng như mới đây, khi Công ty CP Môi trường Nam Định đào múc thêm hố chôn lấp rác ngay sát khu dân cư, đang khiến người dân thêm lo lắng, bức xúc... Dư luận đặt câu hỏi, liệu Công ty CP Môi trường Nam Định có đủ năng lực tiếp quản, vận hành Khu Liên hợp xử lý rác thải của TP Nam Định?

- **Nam Định: Thành lập dự án khu xử lý rác thải cách trường tiểu học 200m** là bài viết trên báo **Người đưa tin** (nguoiduatin.vn) ngày 16/1 phản ánh bức xúc của người dân xã Yên Phúc (Ý Yên) về việc UBND xã Yên Phúc xây dựng khu xử lý rác thải ngay gần khu dân cư, cách trường tiểu học chỉ 200m mà không thông qua ý kiến người dân địa phương. Ông Đinh Duy Chuẩn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phúc cho biết, dự án xây bãi rác chỉ phục vụ cho 4 thôn. Trước đây, khi chưa có dự án xây bãi rác thì ở vị trí hiện tại người dân cũng đã đổ rác ra đó rồi đốt nên khi có dự án xây dựng lò đốt rác, UBND xã đã chọn vị trí trên

để xây dựng bãi rác. Trước khi lập dự án và cho khởi công xây dựng khu xử lý rác thải, xã chỉ họp và lấy ý kiến của cán bộ thôn chứ không tổ chức họp dân.

- **Ô nhiễm môi trường từ bãi rác thải tại Nam Định** là thông tin trên **Bản tin thời sự - Truyền hình TTXVN lúc 20h ngày 28/1**. Thời gian gần đây, người dân xã Yên Tiến, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang rất bức xúc trước việc UBND xã quy hoạch một bãi rác thải nằm ngay sát nghĩa trang, đáng nói là rác thải được đổ một cách bừa bãi tràn hết ra cả ra đồng ruộng của người dân khiến cho nhiều diện tích đất của người dân bỏ hoang từ nhiều năm nay không thể trồng cây được. Mặc dù đã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2015, nhưng đến nay xã Yên Tiến vẫn chưa quy hoạch được điểm tập kết tập trung chuyên rác, dẫn đến môi trường bị ô nhiễm. Đây cũng là thông tin trên chuyên mục **Góc nhìn và Dư luận**, **Bản tin thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định ngày 07/1**.

- **Trả lại tiền cho học sinh vì chọn nhầm trung tâm tiếng Anh** là thông tin trên báo **Thanh niên ngày 29/11**. Thông tin từ Sở GD-ĐT tỉnh Nam Định cho biết, do “chọn nhầm” trung tâm Tiếng Anh, Trường tiểu học Nghĩa Bình (xã Nghĩa Bình, huyện nghĩa Hưng) đã trả lại các phụ huynh của hơn 200 học sinh số tiền 900.000 đồng/học sinh đã thu để học tiếng Anh của một trung tâm không được cấp phép. Cụ thể, sau khi tổ chức dạy tiếng Anh và thu phí vào tháng 10/2017, Trường tiểu học Nghĩa Bình mới phát hiện ra trung tâm tiếng Anh Global Edu chưa được Sở GD&ĐT cấp phép dạy tiếng Anh có yếu tố nước ngoài. Đáng chú ý, trung tâm không được cấp phép này được Phòng GD&ĐT huyện giới thiệu cho trường.

- **Chuyên mục Góc nhìn và Dư luận, Bản tin thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định ngày 28/1** có phóng sự phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng tại khu vực xóm Trại, xã Lộc An, TP Nam Định do hoạt động sản xuất của Xưởng chế biến than của Công ty kinh doanh than Hà Nam Ninh. Người dân địa phương nhiều lần kiến nghị các cơ quan chức năng di chuyển xưởng sản xuất than để đảm bảo môi trường sống không bị ô nhiễm.

- **Dân thất vọng vì “chủ BOT” thất hứa** là thông tin trên Chuyên mục Góc nhìn và Dư luận, **Bản tin thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Nam Định ngày 21/1**; **Báo Thanh niên** (thanhnien.vn) ngày 30/1. Cuối năm 2017, Công ty CP Tasco - chủ đầu tư Trạm thu phí BOT Mỹ Lộc tại Nam Định, đã thống nhất với tỉnh sẽ thực hiện giảm phí tại Trạm từ 1/1/2018, nhưng đến nay lời hứa vẫn chưa được thực hiện. Để đối phó với trạm thu phí này, hầu hết người dân Nam Định và những xe thường qua lại tuyến này đều rẽ sang quốc lộ 21 cũ rồi đi tắt qua đoạn đường Thịnh Thắng (xã Mỹ Hưng, huyện Mỹ Lộc) khiến con đường này bị xuống cấp nghiêm trọng. Ông Trần Trung Dũng, Giám đốc Sở KH-ĐT Nam Định cho biết, trong quá trình bàn thảo với Công ty CP Tasco, tỉnh Nam Định đưa thêm một số nội dung đề nghị miễn giảm thu phí, nên phải đợi công ty này cân đối tài chính mới quyết định được. Đến ngày 22/1, Sở

KH-ĐT tỉnh Nam Định, đã ra văn bản thông báo về việc chính thức thống nhất với Tasco sẽ giảm giá bình quân 20,57% phí đối với tất cả các loại xe qua trạm; giảm từ 30 - 57% đối với các chủ phương tiện có hộ khẩu trùng với đăng ký xe trong bán kính 3 km từ trạm thu phí. Ngoài ra, còn miễn phí 100% đối với xe công vụ, xe rác, xe buýt và xe nhóm 1 của cán bộ, công chức làm việc tại huyện Mỹ Lộc. Ông Trịnh Xuân Nam, Giám đốc Doanh nghiệp dự án thuộc Công ty CP Tasco (đơn vị phụ trách Trạm thu phí Mỹ Lộc) cho biết đã thống nhất với tỉnh Nam Định về các mức miễn giảm phí trên. Theo ông Nam, sau khi được các bộ, ngành đồng ý, UBND tỉnh ra quyết định, Tasco sẽ mất thêm khoảng 10 ngày để in lại vé mới triển khai mức thu phí mới này.

B. Một số vấn đề về quản lý báo chí

1. Về thực hiện định hướng thông tin tháng 1/2018, các cơ quan báo chí địa phương đã dành nhiều diện tích, thời lượng và vị trí trang trọng để đăng tải, tiếp sóng các chương trình của trung ương, thông tin kịp thời các vấn đề thời sự, chính trị của đất nước, của tỉnh. Cụ thể:

- Các cơ quan báo chí đã bám sát, dành thời lượng, diện tích để thông tin kịp thời về các sự kiện chính trị; công tác chỉ đạo điều hành của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; tiếp tục thông tin về tình hình kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; thông tin về công tác tổng kết hoạt động năm 2017, phương hướng nhiệm vụ năm 2018 của các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh; không khí chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 của nhân dân; các hoạt động kỷ niệm 11 năm Ngày Việt Nam gia nhập WTO (11/01/2007 - 11/01/2018); 45 năm Ngày ký Hiệp định Pari (27/01/1973 - 27/01/2018)...

- **Báo Nam Định** đã thông tin kịp thời về các hoạt động nổi bật của tỉnh diễn ra trong tháng, đặc biệt thông tin về các hoạt động chuẩn bị cho đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018: *Đảm bảo hàng hoá phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Mậu Tuất; Triển khai nhiệm vụ phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại năm 2018; Triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân năm 2018; Làm tốt hơn nữa việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Chuyển biến trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; Đảm bảo cung ứng rau an toàn dịp Tết Nguyên đán 2018; Bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Mậu Tuất; Sôi động thị trường Tết Mậu Tuất; Siết chặt quản lý, bảo đảm an toàn bến khách ngang sông dịp Tết...*

- Trong tháng, **Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh** đã tập trung tuyên truyền các sự kiện thời sự, chính trị, các ngày lễ lớn của tỉnh và của đất nước, các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018; thông tin về các hoạt động sản xuất vụ đông xuân, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, phong trào xây dựng nông thôn mới tại các địa phương... Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục duy trì các chuyên mục: *Xây dựng Đảng; Làm theo lời Bác; Tạp*

chí Đảng trong cuộc sống; Nông thôn mới; Vì an ninh trật tự; Quốc phòng toàn dân... thông tin, tuyên truyền việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng ở các đơn vị, địa phương; phong trào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy vai trò của Đảng trong phát triển doanh nghiệp, trong xây dựng nông thôn mới...

2. Trong tháng qua, có 202 tin, bài trên 53 báo, tạp chí của Trung ương viết về Nam Định, trong đó có 30 tin, bài phản ánh các vấn đề còn tồn tại, cần được quan tâm, giải quyết. Văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo trung ương tại Nam Định đã bám sát định hướng tuyên truyền, cùng với các cơ quan báo chí của tỉnh đã có nhiều tin, bài phản ánh toàn diện các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh: *Nam Định kiểm soát được dịch sốt xuất huyết; Lãng phí lớn từ dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh Nam Định; MTTQ tỉnh Nam Định chú trọng hoạt động giám sát; Làng mới ở Nam Định; Tiếp tục xây dựng vườn hoa trên hành lang ATGT; Công an tỉnh Nam Định: Tăng cường hiệu quả phòng ngừa xã hội, nghiệp vụ, điều tra; CSGT Nam Định nỗ lực bảo đảm TTATGT dịp Tết Nguyên đán; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác chuẩn bị lễ hội đền Trần tại Nam Định; Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Không để xảy ra tình trạng tranh cướp ấn ở Lễ hội Đền Trần...*

3. Trang TTĐT tổng hợp và Bản tin của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã có nhiều bài viết thông tin, tuyên truyền về hoạt động của các cấp, các ngành, địa phương trong năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018; không khí đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 tại các địa phương...

C. Định hướng tuyên truyền trong tháng 02/2018

Tuyên truyền toàn diện việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

1. Tuyên truyền kết quả công tác quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII ở các địa phương, đơn vị. Tiếp tục tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII gắn với việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX. Tuyên truyền nội dung chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018: “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

2. Tiếp tục tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, của đất nước năm 2017; phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018. Tăng cường tuyên truyền hoạt động của các cấp, các ngành, các địa phương trong việc chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn. Đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng chống hàng giả, hàng lậu, bình ổn thị trường; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ;

thực hiện Nghị định 36/2009/NĐ-CP về “Quản lý, sử dụng pháo” trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Tập trung tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 16-CT/TW ngày 22-12-2017 của Ban Bí thư, Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 26-12-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 05-01-2018 của UBND tỉnh về việc tổ chức Tết năm 2018 gắn với tuyên truyền kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu Thân 1968...

3. Tuyên truyền hoạt động kỷ niệm: 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2018); 77 năm Ngày Bác Hồ về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam (08/02/1941 - 08/02/2018); 63 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2018)...

Nơi nhận:

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy;
- Các đ/c Phó Bí thư Tỉnh ủy;
- Đ/c Chủ tịch, các đ/c PCT UBND tỉnh;
- Đ/c Phó Chủ tịch HĐND tỉnh;
- Các đ/c Bộ phận thường trực chỉ đạo, xử lý thông tin báo chí của tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Ban VHXX (HĐND tỉnh);
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh;
- Lãnh đạo các sở, ngành;
- Lãnh đạo UBND các huyện, TP;
- Hội Nhà báo tỉnh;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn;
- Phòng VH&TT các huyện, TP;
- Đài Phát thanh các huyện, TP;
- Phòng PA83; PX15 Công an tỉnh;
- Lãnh đạo Sở TT&TT;
- Lưu: VT, VP, BC-XB (phuonganh 80b).

**KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Phạm Xuân Mai